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สรุปการเสวนาประเด็น “บทบาทภาคการศึกษาในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร" 

ในวันเสารท่ี 20 มกราคม 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น. 
ณ หองเรียนอัจฉริยะ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 กิจกรรมการเสวนาประเด็น “บทบาทภาคการศึกษาในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร" ในวันเสารที่          
20 มกราคม 2567 เกิดจากการรวมตัวกันของภาคประชาชน ริเริ่มโดย ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน อดีตสมาชิก           
วุฒิสภาภาควิชาชีพ ในฐานะกรรมการอำนวยการประจำวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการ         
ทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งวัตถุประสงคของการเสวนาในครั้งนี้ คือ เพื่อแนะนำวิทยาลัยการศึกษาและ
การจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร และใหภาคประชาชนรวมกันสะทอนวาอยากให
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทำอะไรใหคนสมุทรสาคร รวมถึงความคิดเห็นในการจัดตั้งสภาภาคประชาชนจังหวัด
สมุทรสาคร  
 โดยในชวงแรก รองศาสตราจารย ดร.สุธี วังเตือย 
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแนะนำวิทยาลัยฯ ในประเด็น
ความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ บทบาท และประเด็นตาง ๆ 
ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง  ใ ห  ผ ู  เ ข  า ร  ว ม เ ส ว น า ไ ด  ท ร า บ ว  า
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ตั ้งอยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร          
มีการดำเนินการในเรื่องใดบาง เชน ดานการจัดการศึกษา
และการจัดการทางทะเล ดานอาหารทะเล การแปรรูป
อาหาร และผลิตภัณฑ โดยคนในพื้นที่สามารถเขามาใชบริการดานตาง ๆ ได ในสวนของหลักสูตรวิทยาลัยฯ 
สามารถเชื่อมโยงความตองการของพ้ืนท่ีกับสวนงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมได ซ่ึงในสวนของวิทยาลัยฯ  
มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรโดยมีครุภัณฑรวมไมต่ำกวา 10 ลานบาท พรอมใหคนในพ้ืนท่ีสามารถเขามาใช
บริการดานตาง ๆ ได 
 ประเด็นการสรางประโยชนใหแกพื ้นที ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยู ในจังหวัดสมุทรสาคร             
มีผูเขารวมการเสวนาไดแสดงความเห็น โดยแสดงความชื่นชมวา “... การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม มาตั้งอยูใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครนับเปนนิมิตรหมายท่ีดี และคนในพ้ืนท่ีรูสึกภาคภูมิใจ ท้ังนี้อยากใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในสมุทรสาคร มีคนรูจักเปนจำนวนมากเหมือนมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีอยูในจังหวัดเชียงใหม …” 
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เพ่ือใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ผูเขารวมเสวนาไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 การเปดโอกาสในคนในพื้นที่สามารถใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของวิทยาลัยฯ 

อาจสรางเปนแลปของจังหวัด หรือแลปเพื่อพิสูจนอาหาร เพราะปจจุบันผูที่ตองการใชบริการจากหองแลปใน 
ดานตาง ๆ ตองเดินทางไปใชที ่จังหวัดสมุทรสงคราม หากมหาวิทยาลัยเขามาชวยผลักดัน และชวยพัฒนา
คุณภาพทางดานอาหาร เชน ตลาดทะเลไทยที่ปจจุบันสามารถสรางมูลคา และมีการซื้อขายในแตละเดือน
คอนขางสูง เปนแหลงการกระจายสินคาอาหารทะเลในวงกวาง ตามเปาหมายท่ีสมุทรสาครจะเปนศูนยกลางผลิต
อาหารทะเลระดับโลก (Hub of Seafood) 

 

 ประเด็นที ่ 2 การทำการตลาดเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหมยังขาดการประชาสัมพันธ และการ                

ทำการตลาด เพราะคนในพื้นที่อยากใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมในจังหวัดสมุทรสาครมีความโดดเดน ซึ่งตอง
ยอมรับวาแบรนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ และเชื่อมั่นจากคนภายนอก หากเพิ่มการ
ประชาสัมพันธก็จะดีมาก รวมถึงยังขาดการประชาสัมพันธในโรงเรียนมัธยม เพื่อใหนักเรียนที่อยูในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครไดรับรู สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาภายในจังหวัด หรือใกลบาน สามารถนำความรูมาสรางคุณคา            
ในบานเกิด ลดการไปทำงานในตางถิ่นที่หางไกลเพราะจังหวัด
สมุทรสาครเปนเมืองทะเล ถาสามารถสรางองคความรูและพัฒนา
อาชีพใหอยูในพ้ืนท่ีไดจะเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีมากข้ึน และในสวน
ของภาคอุตสาหกรรมยังมีโรงงานขนาดเล็กบางโรงงานที่ไมรูวา          
ที ่จ ังหวัดสมุทรสาครมีห องแลปจากมหาวิทยาลัยเช ียงใหม            
ถามหาวิทยาลัยเพ่ิมการประชาสัมพันธการใหบริการในดานตาง ๆ 
มากขึ ้น ก็จะเปนประโยชนตอพื ้นที ่จ ังหวัดสมุทรสาคร และ             
ตอมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน   
 

 ประเด็นท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปนท่ีนิยมของตลาด โดยพบวาเม่ือนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาในพื ้นที ่จบการศึกษา ก ็จะเข าไปศึกษาตอจากสถาบันการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำใหมีคาใชจายคอนขางมาก หากมหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรท่ีเปนท่ีนิยมหรือเปนหลักสูตรกลาง ๆ ไมเฉพาะเจาะจงก็จะทำใหมีผูเรียนในระดับมหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิมข้ึน 
เชน หลักสูตรปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ คาดวามีผู ปกครองที่พรอมจะสงนักเรียนมาเรียนตอ นอกจากนี้           
ยังสามารถสรางความรวมมือจากกศน. ในพื ้นที ่ได รวมถึงหากเปนไปไดอยากใหมีการเปดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในพื้นที่ รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 โดยอาจทดลองเปด 1 หองเรียนกอน 
และการจัดการเรียนการสอนหากสามารถจัดการเรียนในชวงแรกใหอยูในพื้นที่สมุทรสาครกอนไปอยูเชียงใหม
คาดวาจะมีลูกคาในพ้ืนท่ีเพิ่มข้ึน  ตามท่ีผูเขารวมเสวนาทานหนึ่งไดใหขอเสนอดังนี้ “… จุดเดนของมหาวิทยาลัย 
คือจัดตั้งไดเพราะตระกูลศิริชัยเอกวัฒน มีตำแหนงสถานที่ตั้งที่ดีที่สุด มีความสัมพันธกับโรงเรียนสมฤดีที่ผลิต
นักเรียนที่มีคุณภาพ แตยังมีจุด ที่ตองพัฒนา คือตองมีการจัดทำหลักสูตรที่เปดปริญญาตรีที่มีความหลากหลาย 
โดยใหมหาวิทยาลัยเปน จุดศูนยกลางที่ตั้งอยูในสมุทรสาคร ใหแตละคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหมเขามาเปด
หลักสูตรการเรียนการสอน อาจทำในรูปแบบออนไลน ไมตองเดินทางไปเรียนที่เชียงใหม ใหสามารถเรียนที่
จังหวัดสมุทรสาครไดท้ังหมด ...” 
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 ประเด็นท่ี 4 การมีสวนรวมในการชวยแกปญหาดานตาง ๆ พ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนหนวยงาน

ราชการที่สามารถเปนเวทีใหคนในพื้นที่ไดมาพูดคุยกันเพื่อแกปญหาตาง ๆ ได เพราะปจจุบันปญหาในพื้นท่ี                  
ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจและสังคมนับวามีความรุนแรง โดยเฉพาะปญหาแรงงานขามชาติ และการแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจ เชน การลักลอบประกอบอาชีพตองหาม หรือการเขามาเปนผูประกอบการของชาวตางชาติในพื้นท่ี 
ปญหาดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงปจจุบันทางจังหวัดสมุทรสาครยังพบปญหาในการบำบัดของเสีย การกำจัดของเสีย และ
ขยะ หากมีสวนราชการเขามาเปนเวทีกลางในการแกไขปญหา ก็จะทำใหจังหวัดสมุทรสาครพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี
ขึ้นได โดยเสนอใหมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูที่สอดคลองกับสวนงานที่สังกัดเพื่อนำองคความรูที่ไดศึกษา           
มาพัฒนาจังหวัดไดอยางมีระบบ 

• ผลท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมเสวนา 
1) ผูเขารวมเสวนาทราบแหลง และ สามารถใชบริการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรขององคกรได 

2) ผูเขารวมเสวนามีเวทีเพ่ือสะทอนปญหาเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได 

3) ในอนาคตหากมีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ผู เขารวมหรือคนในพื้นที่จะมี

สถานท่ีเพ่ือศึกษาใกลบาน เดินทางสะดวก เปนประโยชนตอคนในพ้ืนท่ี 

• การนำขอมูลไปตอยอด ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานขององคกร 
1) สามารถนำประเด็นปญหาที่ไดรับจากการเสวนาไปบูรณาการการทำงานรวมกับสวนงานตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหมได  

2) สามารถรวบรวมปญหาที่ไดรับ เพื่อแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในพื้นที่ และ นอกพื้นที่ เพื่อใหมี

หนวยงานท่ีรวมแกปญหาไดตามศักยภาพท่ีมี 

3) จะมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธเพ่ือใหคนในพ้ืนท่ีรูจักองคกรเพ่ิมมากข้ึน 

4) สามารถสรางความรวมมือกับโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร และพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือลูกคาดานการ

วิจัย บริการวิชาการ และดานการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาไดในอนาคต 

 


